

"ผู้ชมฮองกงไวย ดาราสาวถลกเสื้อโชว์กทรงออกทีวีในรายการละครชุดภาคค่ำ"

นำเสนอเมื่อ : 7 ต.ค. 2552

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



[ฉากที่กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในฮองกง](#)



[ในการประกวดมิสไชนีสเมื่อปี 2005](#)



[โชว์ชุดว่ายน้ำในละครชุดเรื่อง The Family Link เมื่อปี 2007](#)



เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในละครชุดถลก The Stew of Life ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ TVB เกิดมีฉากที่ไม่เหมาะสมปรากฏออกมา เมื่อมีการถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในของนักแสดงหญิงคนหนึ่งในเรื่อง จนกลายเป็นเรื่องฮือฮาไปทั่ววาคอนฮองกงร่วมกับฉากประเพณีไต่แล้วหรือ

ฉากดังกล่าวออกอากาศไปเมื่อวันที่ 1 ต.ค. และกลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้งฮองกง รวมถึงข้อร้องเรียนจากผู้ชมจำนวนมากที่ถูกส่งไปถึงหน่วยงานที่ดูแลควบคุมการแพร่ภาพของสื่อโทรทัศน์ในฮองกง

ถ้าเอาไปเทียบกับสื่อจากตะวันตก โชว์ชุดชั้นในอาจจะถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่พอมันเกิดขึ้นในสังคมจีนที่ยังมีแนวคิดหัวโบราณฝังตัวอยู่ไม่น้อย ปัญหาจึงเกิดขึ้นมาจนได้

ฉากที่มีปัญหาดังกล่าว เกิดขึ้นในตอนหนึ่งของเรื่อง เมื่ออยู่ๆ ตัวละครที่สวมบทบาทโดยดาราสาว ฟาล่า เงิน ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าต่อตัวละครชายตัวหนึ่ง (รับบทโดยทิมมี หง ลูกชายของหงจินเป่า) ในฉากดังกล่าวดาราสาวถอดเสื้อตัวนอกออกมา และสวมแต่เสื้อชั้นใน ซึ่งนับรวมแล้วสาวคนนี้โชว์หุ่นในเสื้อชั้นในเป็นเวลานานถึง 30 วินาทีเลยทีเดียว

ทันทีที่ฉากที่ว่านี้ออกอากาศไป เสียงบ่น และก่นคำ ก็ตามมาทันที ทั้งหน่วยงานรัฐ, หนังสือพิมพ์รายวัน และเว็บบอร์ดยอดนิยมของฮองกง กลายเป็นสถานที่ระบายนอารมณ์ถึงความไม่เหมาะสมของมัน

หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่ง ได้รับโทรศัพท์ร้องเรียนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากผู้ชมคนหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่า คุณนายหวาง ว่าผู้สร้างละครชุดนี้พยายามจะเพิ่มความนิยมของรายการ ด้วยเรื่องล่อแหลมมาตั้งแต่ต้นแล้ว “มันเป็นเรื่องตลกสิ้นดีละครชุดนี้เคยมีฉากรักในรถยนต์มาแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ตอนนี้พวกเขากลับทำแบบนี้อีก ไม่ต้องการอธิบายอะไรเลย ฉากนี้มันไม่ได้มีความจำเป็นอะไรกับเรื่อง เห็นชัดๆ ว่าพวกเขาพยายามใช้เรื่องเพศทำนองนี้มาเพิ่มเรตติ้งกับรายการ”

ปัญหาที่ทำให้ The Stew of Life เป็นที่วิจารณ์อย่างมากก็คือการที่มันฉายอยู่ในช่วง 20.30 – 21.30 ซึ่งเป็นเวลาสำหรับรายการเพื่อทุกเพศทุกวัย ละครเองก็ระบุมารถลดความเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งเมื่อผู้ชมจำนวนมากโดยเฉพาะที่มีบุตรหลาน ได้เห็นฉากดังกล่าว จึงตกใจกันมาก และกังวลว่ามันจะสร้างอิทธิพลที่ผิดๆ แก่เด็กๆ

ล่าสุดผู้ผลิตละครชุดดังกล่าวได้ออกมาตอบคำถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วว่า ฉากดังกล่าวถูกสร้างขึ้นอย่างสมเหตุสมผลแล้ว ตามท้องเรื่อง ตัวละครสาวที่รับบทโดย ฟาล่า เงิน คิดว่าพอหนุ่มที่เธออยู่ด้วยคนนี้เป็นเกย์จึงกล้าเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อหน้าเขา โดยไม่ได้คิดอะไร

นอกจากนั้นผู้ผลิตยังอ้างว่า ก่อนละครจะออกอากาศได้มีการขึ้นเครื่องหมาย PG ที่เป็นการแนะนำว่าละครเรื่องนี้ผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่ลูกหลานระหว่างดู ไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบคนดังกล่าวยังรู้สึกว่าการนี้คนฮองกงจะดูมีปฏิกิริยาต่อเรื่องดังกล่าวที่รุนแรงเกินเหตุไปสักหน่อย

สำหรับตัว ฟาล่า เงิน เองก็ถูกนิยามว่าพยายามสร้างชื่อเสียงด้วยชุดว่ายน้ำล่อแหลมแบบนี้ ซึ่งตัวเธอเองก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับขอล่าวหาพวกนี้สักเท่าไหร่ เพียงแต่บอกว่ากังวลนิดหน่อยในตอนแรกว่าฉากดังกล่าวอาจจะไม่ได้แพร่ภาพ

“เพราะเป็นละครตลก มันจึงไม่ค่อยมีอะไรให้เครียดมากนัก ผู้กำกับบอกฉันว่ามันไม่เป็นไรหรอก คิดว่าเป็นชุดว่ายน้ำก็ไม่มีอะไรแล้ว” นางเอกสาวสวยอดีตรองมิสไชนีสเดือนธันวาคมปี 2005 ยังบอกว่าเธอเลือกที่จะโชว์ชุดชั้นในของตัวเอง เพราะมันทำให้รู้สึกมั่นใจมากกว่า

สาว ฟาล่า เงิน ยังตอบคำถามของนักข่าวว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้เห็นเธอในฉากระดับเดียวกับหนัง Lust, Caution หรือไม่ ดาราสาวตอบอย่างไม่ต้องเสียเวลาคิดเลยว่าไม่มีทาง เธออาจจะรับงานที่มีการโชว์แผนหลังหรือโชว์ชุดว่ายน้ำ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหมือนกัน

ฟาล่า เงิน หรือ ฉินฝู่ฉ่า วัย 27 ใ้คงดังมาจากการประกวดมิสไชนีสอินเตอร์เนชั่นแนลปี 2005 แม้จะไม่ได้ตำแหน่งชนะเลิศแต่ก็ได้เขาสูงสังกัดของบริษัท TVB และมีผลงานออกมามากมายต่อเนื่อง ที่โดดเด่นเป็นพิเศษก็คือ การถูกจัดจำในฐานะสาวเซ็กซี่ของ TVB ที่มีฉากปรากฏตัวในละคร หรือเวทีเดินแบบด้วยชุดว่ายน้ำอยู่บ่อยครั้ง